

พระมหากษัตริย์คุณ

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในอันที่จะบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยังทรงเล็งเห็นว่า ในพื้นที่ต่างๆ กำลังถูกแผ้วถางทำลายป่าลงอย่างรวดเร็ว จึงมีพระราชดำริให้ชักชวนประชาชนและข้าราชการฝ่ายต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนโดยทั่วไป รู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 เวลา 14.00 น. ได้มีพิธีบวงสรวงเทพารักษ์เจ้าป่ามาสถิตที่บริเวณป่าเชิงภูเขาเหล็ก ติดกับอ่างเก็บน้ำคำจวง บ้านถ้ำตัว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธารขึ้นที่นี้ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวน 1 ไร่ พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า "โครงการป่ารักน้ำ"

เมื่อกล่าวถึงโครงการป่ารักน้ำ ไม่ว่าใครก็ตาม ย่อมตระหนักดีถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ทุกๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่อาศัย พึ่งพาพึ่งพิงอิงแอบอยู่กับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและต้องอาศัยผืนดินและแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีพย่อมต้องแลเห็นว่า โครงการป่ารักน้ำ คือต้นกำเนิดของสายธารแห่งพระเมตตาที่พระราชทานชีวิตใหม่ อันเป็นวิถีอันยั่งยืนหลังการต่อสู้อย่างทุลักทุเลมาหลายชั่วอายุคนในถิ่นที่แห้งแล้งกันดารจนแทบจะไม่สามารถทำการเกษตรใดๆ ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก หรือปศุสัตว์ก็ตาม จนถึงวันนี้ นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ที่โครงการป่ารักน้ำได้ถือกำเนิดขึ้นและขยายไปในแหล่งต่างๆ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นทุกข์เข็ญของราษฎรในทุกหย่อมหญ้า

อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ยังคงมีข่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทั้งการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรม เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ เช่น สร้างบ้านพัก รีสอร์ท ตลอดจนไปจนถึงการแผ้วถางที่มีนายทุนหนุนหลังเพื่อหวังที่ดินมาก ๆ ที่จะถูกนำไปใช้สอยสำหรับประโยชน์ส่วนตน พฤติกรรมเช่นนี้ ถือเป็น การซ้ำเติมสถานการณ์ป่าไม้และสภาพแวดล้อมของชาติที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน ซ้ำร้ายยังเป็นการกระทำที่สวนทางกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย เช่นนี้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อหยุดยั้งขบวนการตัดไม้ทำลายป่าลงให้

ได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มทรัพยากรลงไปสักเท่าใดก็ตาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นดั่งต้นธารของชีวิตทั้งมวล ตามพระราชปณิธานของเหนือหัวของปวงไทยทุกคน

นอกจากนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รุกคืบอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการเกษตรที่มาในรูปของเกษตรอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พื้นที่อุดมสมบูรณ์มากๆ การแผ้วถางของราษฎรเพื่อที่ดินทำกิน ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายไม้ได้มากขึ้น เช่นนี้แล้วการจะทำการใดๆ ถ้าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น้อมรำลึกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทั่วกันแล้ว ก็จะเป็นหนทางที่จะรักษาป่าต้นน้ำลำธารและสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไปได้